

แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินการ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้รายงานข้อมูล ผศ. ดร. อัมภพร นามวงศ์พรหม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

เบอร์โทร 02-997-2200 ต่อ 1443

ลำดับ	หลักสูตร	สาขาวิชา	จำนวนนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จปีการศึกษา 2557-2559	การดำเนินการ	มติสภาเห็นชอบการดำเนินการ
1.	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)	สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2556</li><li>2. ขอลปิดดำเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป เนื่องจากเงื่อนไขการทำความร่วมมือทางวิชาการ กับ The School of Health, Care, and Social Welfare, Malardalen University ประเทศสวีเดน เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา จากทั้ง 2 สถาบัน สิ้นสุดลง</li></ol>	



ที่ มรส 6000/ 528

๓ กรกฎาคม 2560

เรื่อง การปิดดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ  
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์

เรียน เลขธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์
  2. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2560

มหาวิทยาลัยรังสิตได้ปิดดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ในการปิดดำเนินการหลักสูตรครั้งนี้ได้รับการอนุมัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฐ พันธ์ราษฎร์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ (รชดา โตสิงห์ตระกูล)

โทร. 0-2791-5679

โทรสาร 0-2791-5677



3.8 เรื่อง ขออนุมัติปิดดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์

คำขอ

มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปิดดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์

ข้อเท็จจริง

คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมัติปิดดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป เนื่องจากเงื่อนไขการทำงานความร่วมมือทางวิชาการ กับ The School of Health, Care, and Social Welfare, Malardalen University ประเทศสวีเดน เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากทั้ง 2 สถาบัน สิ้นสุดลง (รายละเอียดคั้งเอกสารแนบ)

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อำนาจหน้าที่เช่นนี้ให้รวมถึง อนุมัติการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงานภายใน

ข้อเสนอ

เห็นควรอนุมัติการขอปิดดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

ทั้งนี้ จะควรประกาศใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม                      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา                      20.20 น.



(นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์)

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต